



สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (Vietnam Airlines) เปิดให้บริการเส้นทางใหม่เชื่อมระหว่างดานัง-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

1. เนื้อข่าว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สายการบินแห่งชาติเวียดนาม Vietnam Airlines เปิดให้บริการเส้นทางใหม่เชื่อมโยงสนามบินนานาชาติดานังไปยังสนามบินนานาชาติดอนเมืองในกรุงเทพฯ



นาย Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย กล่าวในพิธีเปิดว่า เส้นทางใหม่นี้จะสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถบินจากกรุงเทพฯ ไปยัง นครดานังโดยตรง เพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงามต่างๆ ของนครดานัง (Da Nang) เมืองเก่าฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) และกรุงเก่าเว้ (Hue) พร้อมกับลิ้มลองอาหารและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ เราคาดว่าจะตอบสนองความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารได้ดีขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามและไทย

การเปิดเส้นทางใหม่เป็นการดำเนินการเชิงปฏิบัติของสายการบิน Vietnam Airlines ในโอกาสครบรอบ 10 ปีความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามและไทย และเป็นการแปรความปรารถนาที่จะเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างเวียดนามและไทยอย่างต่อเนื่องที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้กล่าวถึงในการสนทนาครั้งล่าสุดนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 78 ที่มีขึ้น ณ ประเทศสหรัฐ ภายหลังจาก 30 ปีที่เปิดเส้นทางบินระหว่างเวียดนามกับไทย

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาไทย ได้ย้ำว่า การเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะช่วยขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ ยกกระดับความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม และเปิดโอกาสความร่วมมือในอนาคตมีส่วนร่วมต่อการขยายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566

จากข้อมูลของนาย Dao Truong Luu หัวหน้าสำนักงานตัวแทนของสายการบิน Vietnam Airlines ในประเทศไทย เที่ยวบินมีกำหนดออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดานังเวลา 20.00 น. และจากสนามบินนานาชาติดอนเมืองเวลา 05.05 น. ทุกวัน โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส A321

ปัจจุบัน สายการบิน Vietnam Airlines ให้บริการเที่ยวบินตรง 7 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งเชื่อมต่อกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ไปกรุงเทพฯ

(แหล่งที่มา <https://tienphongnews.com/> ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2566)

2. วิเคราะห์ผลกระทบ

นครดานังเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการศึกษาทางภาคกลางของเวียดนาม รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวมากมายในพื้นที่ของเมืองดานังเองแล้ว ท่าอากาศยานนานาชาติดานังยังเป็นประตูไปสู่การท่องเที่ยวในเมืองสำคัญใกล้เคียงเช่น ฮอยอัน เว้ และโบราณสถานหมีเซิน ซึ่งล้วนเป็นแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก ปัจจุบัน สายการบินให้บริการเที่ยวบินตรง 7 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมต่อกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ไปยังกรุงเทพฯ ผ่านสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเส้นทางดานัง-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) คาดว่าจะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้โดยสารได้ดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหว่างทั้งสองประเทศ

3. นำเสนอโอกาส/แนวทาง

เส้นทางบินตรงใหม่ระหว่างดานัง-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ของสายการบิน Vietnam Airlines จะส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวของทั้งไทยและเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางแก่นักธุรกิจของ 2 ประเทศ ไม่ต้องต่อเครื่องบินที่นครโฮจิมินห์หรือกรุงฮานอย ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนและนักธุรกิจไทยที่ต้องการเดินทางมาติดต่อธุรกิจในนครดานัง